

KẾ HOẠCH
Thực hiện mô hình “làm gương mẫu mực”

Họ và tên: **TRẦN THỊ THANH TUYỀN** Sinh ngày: **20/3/1980**

Sinh hoạt tại chi bộ: **Quân sự xã**

Chức vụ: **HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.**

Qua nghiên cứu, quán triệt Kế hoạch số 43-KH/ĐU, ngày 20/5/2022 của Đảng ủy xã về triển khai thực hiện mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung “làm gương mẫu mực” cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG THỰC HIỆN(*)	THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐẠT(**)
1	Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác, nghiêm túc nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giữ vững lập trường tư tưởng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, hết lòng vì dân, vì nước, vì sự nghiệp chung; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ <i>tự diễn biến</i> ”, “ <i>tự chuyển hóa</i> ”.	Quý III/2022
2	Tập trung, nghiêm túc thực hiện Quy định số 4495-QĐ/TU của Tỉnh ủy “ <i>về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh</i> ”; Quy định số 4842-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ <i>về trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người</i>	Quý III/2022

* Nội dung phải đảm bảo theo 04 nhóm nội dung dành cho cán bộ, đảng viên Nhóm 1 đồng thời bổ sung nội dung nhiệm vụ, giải pháp sát hợp với chức trách, nhiệm vụ của bản thân.

** Cần xác định rõ: Thực hiện đạt từng nội dung trong khoảng thời gian nào trong năm hoặc đến mốc thời gian nào trong năm thì thực hiện đạt nội dung đó.

	<p><i>đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “những điều đảng viên không được làm”; bản thân luôn gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch, chính xác, chống bè phái, cục bộ trong công tác cán bộ; Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bản thân, gia đình gương mẫu chấp hành tốt các quy định và tích cực tham gia các phong trào của địa phương; không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cản trở công vụ, sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.</i></p>	
<p>3</p>	<p>Thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 “<i>Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển</i>”. Bản thân luôn tâm huyết, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với vai trò người đứng đầu thực hiện phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Làm việc có kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời. Quyết liệt chỉ đạo, tham gia giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn; củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân... Thắng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quyết tâm chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu đạt thấp và khó đạt trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để tập trung dồn sức thực hiện, phân công cán bộ phụ trách chuyên môn; thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở.</p>	<p>Quý IV/2022</p>

4	<p>Chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội dung về “ý chí”, “khát vọng”, “tự lực”, “tự cường”, “khát vọng phát triển đất nước”, “trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị tạo quyết tâm chính trị của tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.</p>	<p>Quý III/2022</p>
---	--	---------------------

Trên đây là kế hoạch cá nhân thực hiện nội dung “làm gương mẫu mực”, xin báo cáo chi bộ nắm, chỉ đạo.

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY



NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Trần Thị Thanh Huyền